




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ติดตามนโยบาย Quick Win จ.อุดรธานี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบาย Quick Win ที่ รพ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พร้อมชื่นชมที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจในการดูแลสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง นำระบบสารสนเทศ รพ. มาใช้ในการบริการประชาชน ภายใต้แนวคิด รพ.อัจฉริยะต้นแบบ บัตรประชาชนใบเดียว 30 บาทรักษาทุกโรคได้ทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยการดำเนินงานตามนโยบาย Quick Win 100 วัน ของ รมว.สธ. ในพื้นที่ จ.อุดรธานี มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง อาทิ คลินิกส่งเสริมการมีบุตร รพ.อัจฉริยะ บริการการแพทย์ปฐมภูมิแบบเบ็ดเสร็จ ฉีดวัคซีน HPV ได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัด Wellness Center ดูแลสุขภาพชาวไทยและต่างชาติ ส่งผลให้ชาวอุดรและนักท่องเที่ยวได้รับบริการสุขภาพที่ดีครบทุกมิติ</p>	-
<p>นโยบายสร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี กรม. มีมติปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ว่า เรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaipbs, thebangkokinsight)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีฯ ได้ประกาศแก้หนี้ทั้งระบบเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้มอบนโยบาย “แก้หนี้ เสริมกำลังใจให้คนสาธารณสุข” ไปยังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศเมื่อ 28 พ.ย. 66 ซึ่งถือเป็นวัน Kick Off การเริ่มต้นเดินเครื่องกระบวนการ “ปลดหนี้เพื่อชีวิตเป็นสุข” โดยเปิดให้ลงทะเบียน 8 ธ.ค. 66 คาดจะมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก</p>	-
<p>โรคไทรอยด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผอ.สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยเรื่องการระบาดของโรคไทรอยด์ที่พบในเด็กมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ทาง สธ. จึงได้หารือถึงการปรับแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทรอยด์ ที่ต้องฉีดเข็มแรกเมื่ออายุ 2 เดือน อาจจำเป็นต้องปรับให้ฉีดไวขึ้น หรือปรับการฉีดวัคซีนให้กับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะมีการหารือเพื่อความชัดเจนต่อไป</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า ได้ส่งทีมจากกองระบาดวิทยาลงไปทำงานร่วมกับ สคร.12 สงขลา และขอความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เข้าไปช่วยเรื่องระบบห้องปฏิบัติการ ใน รพ.ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อให้สามารถตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยได้มากขึ้น</p>	-
<p>เปิดอาคารอาจาโร รพ.อาจารย์ฝั้นฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานพิธีส่งมอบและเปิดอาคาร "อาจาโร" รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร พร้อมกล่าวว่า การสร้างอาคาร "อาจาโร" คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้านทันตกรรมเป็นหลัก จัดบริการในรูปแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่การลงทะเบียน การคัดกรอง ให้คำปรึกษา บริการทันตกรรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ช่องปาก ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ และรับยา ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับพื้นที่เพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย ช่วยลดความแออัดของ รพ.</p>	-
<p>หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ pptvhd36, thecoverage, hfocuse)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง โดยการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมอง เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่ปลอดภัย หวังให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ทันสมัย สะดวกสบาย มีสุขภาพดี และสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้</p>	-
<p>ดูแลสุขภาพจิตนักเรียน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนชายผลต่อเนื่องสู่นักเรียนในโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รุกคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยง เข้าถึงบริการและช่วยเหลือ ลดภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย พร้อมพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา-ครูแนะแนว ช่วยพบปัญหาได้เร็ว</p>	
<p>บูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมกับ สภากงครของผู้บริโภค บูรณาการเชื่อมทิศทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความเข้มแข็งของระบบ รวมทั้งใช้นโยบาย FDA Care D+ ทีมประสานใจ เข้ามาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	-
<p>แนะดูแลสุขภาพรับมือภัยหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcot, thaipbs, thereporter)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบภัยระว่างภัยหนาว โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝึการระวังตนเอง ลดความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับนักท่องเที่ยวเตือนการฝังไฟในเต็นท์ อาจการขาดอากาศหายใจ การดื่มสุราคลายหนาวมากเกินไปอาจเสียชีวิตได้ หรือการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สเสี่ยงอันตรายเช่นกัน นอกจากนี้ ก่อนออกบ้านขอให้ตรวจสอบการปิดเตาแก๊ส ถอดปลั๊กไฟ และดับธูปเทียนทุกครั้งหลังใช้งาน เพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัว</p>	-
<p>ผักพื้นบ้าน-ตำรายาไทย ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอชอบอก</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุว่า หลักการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย จะเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อปรับให้ร่างกายเกิดสมดุล โดยปรับพฤติกรรมมารับประทานอาหาร ลดปริมาณแป้ง และน้ำตาล เน้นการรับประทานผักพื้นบ้านที่มีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ได้แก่ มะระขี้นก ตำลึง เตยหอม ผักเชียงดา และชะพลู นอกจากนี้ ยังมีตำรายาสมุนไพรที่มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือดได้ดี คือ "ตำรายาบูรณะเมหะ" โดยจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์</p>	-
<p>โรคงูสวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ch3plus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผยว่า เตื่อยพฤศจิกายนเป็น “วันสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก” มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ทั้งนี้ มีข้อมูลว่า 9 ใน 10 ของคนที่อายุมากกว่า 50 ปี มีเชื้อไวรัสก่อโรคงูสวัดอยู่ในร่างกาย เป็นเชื้อตัวเดียวกับโรคอีสุกอีใส แม้หายจากแล้ว เมื่อภูมิคุ้มกันลดลง เชื้อไวรัสจะแฝงฤทธิ์อีกรอบในรูปของโรคงูสวัด สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด สามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคงูสวัดได้</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenews, กรมการแพทย์)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผลิตภัณฑ์ Diathermal ใช้ในการรักษาโรคเบาหวานตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จ มีการแอบอ้างใช้ชื่อและรูปของผู้บริหารหรือบุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อทำการโฆษณาชวนเชื่อขายผลิตภัณฑ์หรือยานิตต่าง ๆ ขอย่าหลงเชื่อและไม่แชร์ข้อมูล</p>	-
<p>แอบอ้างรูปผู้บริหารกรมควบคุมโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจกรมควบคุมโรค แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างตัดต่อรูปผู้บริหารสวมเสื้อชาฟารีโลโก้ สธ. อ้างชื่อ นพ.โสภณ เกตุใหม่ ตรวจสอบข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค และนำภาพผู้บริหารกรมฯ มาสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน ขอย่าหลงเชื่อและไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าว</p>	-
<p>วันเอดส์โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, soudhitalk, isaranews)</p> <p>- นพ.เจตัง ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันเอดส์โลก” โดยในปี 2566 รมณรงค์ชุดคำขวัญ “ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์” (Let Communities Lead) โดย สปสช. ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ขณะนี้เร่งจัดซื้อต่อราคาเพื่อให้บริการต่อไป พร้อมกับเดินหน้าพิจารณาเพิ่มสิทธิยาฮอริโมนกลุ่ม LGBTQ+</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, hfocus, ch7)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สสส. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สายด่วน 1663 เครือข่ายประชาชนจัดการเลือกปฏิบัติ และเครือข่ายสถานศึกษาในกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย "พก ซื่อ ใส" ลดอุปสรรคการเข้าถึงถุงยางอนามัยของเยาวชน เนื่องในวันเอดส์โลก พร้อมขงรัฐบาล เเร่งเสนอแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี หลังข้อมูลจากกรมควบคุมโรคชี้ว่าผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เกือบครึ่ง เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน</p>	
<p>ขอ สธ. ปูพรมตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, isaranews, topnews, acnews)</p> <p>- น.สพ.วรวิทย์ ศิริบุญย รองเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอ อย. ปูพรมตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในทุกจุดจำหน่ายเนื้อหมูทั่วประเทศ ทั้งแผงหมูสดในตลาด ร้านขายหมูติดแอร์ และซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้บริโภคเนื้อหมู ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนคนไทย</p>	
<p>โรคปอดอักเสบในเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. () เว็บไซต์ (brightTV)</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบหรือปอดบวมในเด็ก เริ่มระบาดในไชนูโรปด้วยอาการเดียวกัน ขณะที่ จนท.สาธารณสุขโลก กำลังจับตาสถานการณ์ในจีน ซึ่งผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นและกระจายไปพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก อาทิ เดนมาร์ก สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดในลักษณะเดียวกัน ส่วนทางการเงิน มีการวางมาตรการป้องกันคล้ายคลึงช่วงโควิด 19 แนะนำให้สวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง รวมถึงการล็อกดาวน์</p>	